

## วัดโพธิคุณ

**ที่ตั้งวัดวังม่วง :** บ้านหนองบัว หมู่ ๗ ถนนตาก-แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**ประวัติวัดโพธิคุณ :** ตัวพระอุโบสถคล้ายเรือลำใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใดๆ ชั้นที่สองมีการตกแต่งผนัง เพดานและหัวเสา ชั้นที่สามเป็นส่วนของพระอุโบสถที่ใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ ตกแต่งอย่างละเอียดประณีตทั้งในส่วนของผนัง เสา และเพดาน ในลักษณะของประติมากรรมนูนต่ำผสมผสานกับการระบายสีประดับด้วยกระจกและปิดทอง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน ภายนอกตัวพระอุโบสถประดับด้วยลวดลายชั้นบรมครูที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ประณีตงดงาม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปะตามแนวประเพณีมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยทั้งสามด้าน พระอุโบสถมีสามชั้น ชั้นล่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์เรียนบาลี ชั้นสองมีพระทศพลญาณ ตั้งเป็นพระประธาน ชั้นบนสุดมีพระตรีโลกเชษฐีให้สักการะ การก่อสร้างวัดโพธิคุณนั้นได้รับทุนบูรณะสองท่านคือ ท่านหนึ่งหาทุนเพื่อการดำเนินการ และอีกท่านหนึ่งนั้นสละทั้งชีวิตและจิตใจทุ่มเทถวายตัวเป็นพุทธบูชา โดยไม่ยอมรับค่าตอบแทนใดๆจากทางวัดเลย สร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งมีศิลปะงดงาม พร้อมทั้งจัดอาณาบริเวณอันเป็นพุทธสถานไว้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นดั่งการเนรมิตของพระวิษณุ ฉะนั้นสถานที่ตั้งวัดโพธิคุณก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ยังเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เคยมีที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ หรือวัดมาก่อนเลย มีประชาชนในตัวอำเภอแม่สอดมาจับจองแผ้วถางทำไร่พืชผักผลไม้อยู่ ๕ เจ้าของด้วยกัน ประชาชนหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะเป็นชาวพุทธทั้งสิ้น เพราะมีร่องรอยที่จะทำเป็นที่พักสงฆ์อยู่ทั้งที่บ้านห้วยหินฝนและบ้านห้วยเตย แต่ไม่มีพระภิกษุสามเณรมาอยู่ประจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นยากแก่การสันนิษฐาน แต่พออนุมานได้ว่า อาจเป็นเพราะสถานที่ตรงนี้ขณะนั้นยังมีไข้ป่า เช่น ไข้มาลาเรียชุกชุมก็เป็นได้ และชาวบ้านโดยรวมมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและหาของป่ายังชีพกันตามมีตามได้ และความเป็นอยู่ก็กระจัดกระจายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกันอยู่ตามที่ที่จับจองห่างๆกัน ไฟฟ้าไม่มีใช้ น้ำกินน้ำใช้ก็อาศัยน้ำตามลำธาร ยังไม่มีระบบการบริหารและจัดการให้เป็นองค์รวมอย่างมีกฎเกณฑ์เหมือนอย่างหมู่บ้านแล้วในปัจจุบันนี้

**สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๒ :** มหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีรราชมิ่งมงคลจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๕๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ ว่า พระราชวิรากร เจ้าคณะจังหวัดตาก ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒ แห่ง คือ

๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ วัดวังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี พระครูสุนทรมนต์ตามคม อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดวังม่วง เป็นเจ้าสำนัก

๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก  
แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พระมหาวิบูลย์ พุทธาโณ อายุ ๗๑  
พรรษา ๕๑ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ เป็นเจ้าสำนัก

### ภาพกิจกรรม

